



ที่ (SUTHA-SET) 005/2564/TH

วันที่ 10 มีนาคม 2564

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยได้ประกาศอย่างต่อเนื่องในการแพร่ระบาดที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) จึงขอชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพิ่มเติมสำหรับการประชุมที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย ทั้งนี้โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และตัวแทนจากหน่วยกำกับดูแลต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วม ดังต่อไปนี้

1. เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของภาครัฐที่ให้งดหรือหลีกเลี่ยงการประชุม แต่อย่างไรก็ตามการจัดประชุม AGM จำเป็นต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือมีจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย โดยมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงขอความร่วมมือมายังท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาใช้วิธีการลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) หรือมีอาการที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอาการ ไอ จาม เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ มีไข้ ขอให้งดเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแทน โดยจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะของท่านมายังบริษัทโดยใช้ช่องไปรษณีย์ตอบรับที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

3. ท่านผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท สามารถส่งคำถามของท่านผ่านอีเมลล์ : glmis@goldenlime.co.th หรือ account@goldenlime.co.th โดยบริษัท จะทำการชี้แจงและส่งอีเมลล์กลับไปยังผู้ถือหุ้น

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม บริษัทขอให้ท่านโปรดสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าร่วม และเนื่องจากโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมจะมีการระบอบการคัดกรองผู้ที่สามารถผ่านเข้ามาติดต่อภายในสถานที่เพื่อคัดกรองและลดความเสี่ยงสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมการประชุมจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองตามระบบซึ่งทางโรงแรมได้จัดเตรียมไว้ และสามารถป้องกันตนเองโดยการล้างมือสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือไว้บริการผู้ถือหุ้นตามจุดต่าง ๆ ในสถานที่จัดการประชุม





บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 ยูนิทเอช
ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107556000248

Tel. No. +66 (0) 2017 7461 - 3
Fax. No. +66 (0) 2017 7460
Website: www.goldenlime.co.th
Email: glmis@goldenlime.co.th
sales@goldenlime.co.th

5. โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการวิดีโอการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.goldenlime.co.th หน้านักลงทุนสัมพันธ์ เลือก ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย

6. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาระยะห่าง บริษัทฯ จะมีการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมภายในห้องประชุมที่ได้จัดไว้ จำนวนไม่เกิน 50 ท่าน สำหรับผู้ถือหุ้นท่านเข้าร่วม และเป็นจำนวนที่เกินกว่าที่กำหนด บริษัทฯ อาจจัดเตรียมสถานที่การประชุม หรือแยกห้องที่ผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมการประชุม ซึ่งจะพิจารณาจากจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่จัดการประชุม ทั้งนี้ หากเกิดความไม่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นการล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกี่ชา เอมีล เพอราตี)
กรรมการผู้จัดการ

